

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thuận Hòa khóa VIII (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Sáng ngày 02/4/2022 Xã Đoàn Thuận Hòa tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã khóa VIII (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) về tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Ủy viên BTV huyện đoàn Hàm Thuận Bắc; đồng chí Võ Ngọc Bách, Bí thư Đảng ủy xã và trên 60 đoàn viên về tham dự Đại hội.



Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 -2022 tiếp tục phát triển và đạt kết quả tích cực, toàn diện; đa số các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Những kết quả tích cực đó được thể hiện ở những điểm sau: Công tác giáo dục của Đoàn được đổi mới về nội dung, phương thức và đạt những kết quả tích cực, trong đó chú trọng giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn, tạo môi trường để thanh thiếu nhi tự giáo dục, tự rèn luyện; Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội xã nhà, đồng thời gắn với chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; Công tác xây dựng tổ chức Đoàn từng bước đi vào chiều sâu; chất lượng cán bộ, đoàn viên từng bước được nâng lên; Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và phụ trách thiếu niên nhi đồng tiếp tục được duy trì và đạt những kết quả tích cực; Công tác tham mưu, phối hợp, điều hành chỉ đạo của cấp bộ Đoàn có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả khá tốt.

Tuy nhiên, trong 05 năm qua, thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, giá cả thị trường biến động, tình trạng thanh niên đi làm ăn xa tiếp tục gia tăng. Ngoài ra, do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi. Trong bối cảnh như vậy, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên xã Thuận Hòa đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thuận Hòa lần thứ VII đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp vào phát triển chung của xã nhà. Xã Đoàn đã tổ chức cho 100% cán bộ, 90% ĐVTN học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đề ra. Các phong trào “*Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc*”, “*Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp*”, Đoàn với công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh..., được đông đảo ĐVTN hưởng ứng và đem lại hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, tuổi trẻ xã nhà đã tích cực tham gia Chương trình “Tiếp sức đến trường”, Phong trào “trường học thân thiện - học sinh tích cực” luôn được phát động hàng năm, phối hợp với Hội khuyến học xã và các đoàn thể địa phương vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương 100.000.000 triệu đồng để hỗ trợ 150 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường và tạo điều kiện cho các ĐVTN vay vốn HSSV của NHCS xã hội Huyện để tiếp tục học tập. Tuyên truyền, tư vấn và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ; hoạt động tiếp sức thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm...Đã tổ chức 10 đợt tư vấn, hướng nghiệp cho gần 300 đoàn viên, thanh niên, học sinh có 360 đoàn viên, Thanh niên được giới thiệu và có việc làm; các chi đoàn đã triển khai thực hiện chương trình góp vốn xoay vòng, tổ chức làm mô hình gây quỹ cho chi đoàn do Huyện đoàn phát động. Khai thác tốt các nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội giúp cho đoàn viên, thanh niên tăng thêm nguồn vốn sản xuất, thu nhập ổn định đời sống kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Tổng số vốn vay từ NHCSXH là : 3.491712.000 đồng/ 154 hộ vay.



Bỏ phiếu bầu BCH xã Đoàn khóa VIII (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, xã Đoàn Thuận Hòa xác định tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; đẩy mạnh các hoạt động, phong trào Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; phấn đấu hằng năm có 100% cán bộ đoàn và 85% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện “Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”; đăng ký cam kết rèn luyện theo Chuyên đề hàng năm. Có 95% đoàn viên, 85% thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức hằng năm. Có 90% thanh niên được

trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, kỹ năng làm cha mẹ, xây dựng gia đình hạnh phúc và 80% thanh niên thường xuyên rèn luyện ít nhất 1 môn thể dục, thể thao. Xã đoàn xây dựng, duy trì hoạt động ít nhất 01 đội thanh niên tình nguyện. Hằng năm, Đoàn xã thực hiện ít nhất 01 công trình và 03 phần việc. Tổ chức tư vấn nghề nghiệp gắn với giới thiệu việc làm cho 100 đến 200 thanh niên. Phân đấu phát triển đoàn viên và hội viên mới hàng năm đạt chỉ tiêu Huyện giao. Bồi dưỡng, giới thiệu 40 - 50 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, phân đấu có 70% Đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên. Hàng năm, có từ 90% trở lên chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đoàn xã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phân đấu 80% Bí thư chi đoàn là đảng viên. Hàng năm, Đoàn xã triển khai cho 100% đoàn viên, thanh niên ký cam kết thực hiện mục tiêu “03 giảm”, nhận giúp đỡ, cảm hóa ít nhất 01 thanh thiếu niên chậm tiến. Hỗ trợ 100 thanh thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Phân đấu 25% đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội hằng năm.



Ban Chấp hành khóa mới ra mắt và nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 09 đồng chí; bầu Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư. Đồng chí Phạm Tấn Vàng được bầu giữ chức Bí thư xã Đoàn khóa VIII (Nhiệm kỳ 2017 – 2022).